



ภาพจาก [www.freepik.com](http://www.freepik.com)



ดร. อารีย์ เชื้อเมืองพาน

รองศาสตราจารย์  
คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## ภาษีสรรพสามิตกับผลกระทบในการดำรงชีวิต

### เกริ่นนำ

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ข้อสำคัญเช่นนี้ย่อมมีการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ บังเอิญผู้เขียนได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์หัวสีฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวอย่างน่ากลัวว่า “ประชาชนกระอักมติ ครม.ในการปรับขึ้นภาษี เหล้าและบุหรี” เมื่ออ่านในรายละเอียดของข่าวก็พบว่าการนำเสนอในลักษณะที่ว่า เมื่อมีการเพิ่มอัตราภาษีแล้วจะทำให้เหล้าและบุหรีเพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบต่อประชาชนเพราะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น หากมีคนไม่เข้าใจในรายละเอียดของภาษีและสินค้าที่รัฐบาลจัดเก็บเพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่รัฐบาลเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่การเพิ่มอัตราภาษีกับสินค้าประเภทเหล้าบุหรีรวมถึงสินค้าชนิดอื่น ๆ ไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพของประชาชนเลย ในทางตรงกันข้ามจะช่วยให้ประชาชนผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ได้ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี ความจำเป็นต่อการดำรงชีพเลย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนบทความเรื่องนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าอะไรคือเท็จอะไรคือจริง

## ภาษาสรรพสามิตคืออะไร

ก่อนจะกล่าวถึงภาษาสรรพสามิต ใครจะเกริ่นถึงระบบภาษียุทธศาสตร์ก่อนว่าเป็นอย่างไร เริ่มแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “ภาษี” คืออะไร “ภาษียุทธศาสตร์” คืออะไร “ภาษียุทธศาสตร์” คือภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ โดยอาจจะอยู่ในรูปของเงินหรือไม่ก็ได้ จากคำนิยามก็พอจะทราบว่าภาษีนั้นเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐ ซึ่งในยุคสมัยอยุธยาหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆ อาจจะจ่ายภาษียุทธศาสตร์ในรูปของสิ่งของได้ แต่ในในยุคปัจจุบันต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น แล้วภาษียุทธศาสตร์มีกี่ประเภท โดยหลักแล้วภาษียุทธศาสตร์จะมี 2 ประเภท คือ ภาษาทางตรงกับภาษาทางอ้อม

**1. ภาษาทางตรง** เป็นภาระที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษียุทธศาสตร์ต้องจ่าย ไม่สามารถจะผลักภาระไม่ให้บุคคลอื่นๆ โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บ ภาษาทางตรงประกอบด้วย

๑ ภาษียุทธศาสตร์ได้ ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เมื่อมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษียุทธศาสตร์

๒ ภาษียุทธศาสตร์รดก ช่วงที่มีชีวิตได้สะสมทรัพย์สินไว้มากและมีทรัพย์สินเหลือจากการใช้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ เมื่อเสียชีวิตลงทายาทโดยธรรมก็จะเข้ามาเป็นผู้รับมรดกและมีหน้าที่ต้องเสียภาษียุทธศาสตร์ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษียุทธศาสตร์ แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษียุทธศาสตร์ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษียุทธศาสตร์

๓ ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษียุทธศาสตร์ โดยเฉพาะที่ดินไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็ต้องเสียส่วนสิ่งปลูกสร้างที่บ้านเรือนเพื่อยุทธศาสตร์หากมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาทไม่ต้องเสีย

**2. ภาษาทางอ้อม** เป็นภาระที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษียุทธศาสตร์สามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้ ส่วนจะผลักภาระได้มากหรือน้อยนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า “หากเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากเท่าใดก็สามารถผลักภาระภาษียุทธศาสตร์ไปให้ผู้อื่นได้มาก

เพียงนั้น ในทางตรงกันข้ามหากมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตน้อยเท่าใดก็ผลักภาระภาษียุทธศาสตร์ไปให้ผู้อื่นได้น้อยเพียงนั้นเช่นกัน” สินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพก็ไม่พ้นปัจจัยสี่อันประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็ให้เห็นตาชัดเจนเช่น เหล้าและบุหรี่ เป็นต้น และภาษียุทธศาสตร์ทางอ้อมที่สำคัญ ๆ ก็ประกอบไปด้วย

๑ ภาษียุทธศาสตร์มูลค่าเพิ่ม เป็นภาษียุทธศาสตร์ที่ประชาชนทุกคนรู้จักและได้จ่ายทุกครั้งเมื่อมีการซื้อสินค้าและบริการ แต่ก็มีสินค้าบางชนิดที่รัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนจึงไม่เก็บภาษียุทธศาสตร์ เช่น สินค้าการเกษตร หนังสือ ตำรา เป็นต้น ซึ่งหากเราซื้อสินค้าและบริการเราก็ต้องเสียภาษียุทธศาสตร์มูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 หากเราไม่ซื้อก็ไม่ต้องเสีย หน่วยงานที่จัดเก็บก็คือกรมสรรพากร

๒ ภาษียุทธศาสตร์ศุลกากร เป็นภาษียุทธศาสตร์ที่เก็บจากการนำสินค้าเข้ามาหรือส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ หน่วยงานที่จัดเก็บก็คือ กรมศุลกากร

๓ ภาษาสรรพสามิต เป็นภาษียุทธศาสตร์ที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษียุทธศาสตร์สูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภคหรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสินค้าที่ถูกจัดเก็บภาษียุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย

● เครื่องดื่ม ● สุรา ● บุหรี่ ● ไฟ

● เครื่องไฟฟ้า (เฉพาะเครื่องปรับอากาศและโคมระย้าที่ทำจากแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่น ๆ )

● แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

● น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

● รถยนต์ (รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ รถยนต์

โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน)

● เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ

- รถจักรยานยนต์
- แบริดเตอร์
- น้ำหอม หัวน้ำหอมและน้ำมันหอม
- พรหมและสิ่งทอปูพื้นอื่น (เฉพาะที่ทำด้วยขนสัตว์)
- หินอ่อนและหินแกรนิต (ปัจจุบันยกเว้นภาษี)
- สถานบริการ (สนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ อาบอบนวด)

### ภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร

การประกาศเพิ่มอัตราภาษีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีใหม่มากที่สุดจะประกอบไปด้วย

1. เครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม เพราะจะมีการเก็บ ภาษีค่าความหวานเพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่ม 111 รายการที่ปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ หรือน้ำผักผลไม้ที่เดิมถือเป็นเครื่องดื่มส่งเสริมเกษตรกร ต่อไปแม้ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในขาของมูลค่า (Ad Valorem) แต่จะต้องเสียภาษีค่าความหวานซึ่งเป็นภาษีในขาของสภาพ (Specific) ส่วนน้ำตาลปัจจุบันเก็บภาษีร้อยละ 20 จากราคาหน้าโรงงาน เมื่อปรับฐานใหม่ไปคิดราคาขายปลีกแนะนำ ก็จะคิดอัตราภาษีประมาณร้อยละ 14 และจะต้องเสียภาษีค่าความหวานอัตราภาษีค่าความหวานจะคิดอัตราก้าวหน้ามี 6 ระดับคือ

◎ ค่าความหวาน 0-6 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ต้องเสียภาษี

◎ ค่าความหวานมากกว่า 6-8 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 10 สตางค์

◎ ค่าความหวานมากกว่า 8-10 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 30 สตางค์

◎ ค่าความหวานมากกว่า 10-14 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 50 สตางค์

◎ ค่าความหวาน 14-18 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป เสียภาษี 1 บาท

ทั้งนี้เมื่อใช้อัตราภาษีใหม่ราคาร้าน้ำอัดลมไม่ผสมน้ำตาลจะเสียภาษีลดลง 0.25-0.36 บาทต่อขวด ในขณะที่น้ำอัดลมที่ผสมน้ำตาลเสียภาษีเพิ่มขึ้น 0.13-0.50 บาทต่อขวด ส่วนเครื่องดื่มบำรุงกำลังจะเสียภาษีเพิ่มขึ้น 0.32-0.90 บาทต่อขวด ยกเว้นขนาด 150 ซีซี เสียภาษีลดลง 0.11 บาทต่อขวด น้ำพืชผักผลไม้เสียภาษีเพิ่มขึ้น 0.06-0.54 บาทต่อขวด ชาเขียวเสียภาษีเพิ่มขึ้น 1.13-2.05 บาทต่อขวด กาแฟเสียภาษีเพิ่มขึ้น 1.35 บาทต่อขวด

2. สุรา ภาษีสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น ก็จะมีการปรับวิธีการคำนวณใหม่เช่นกัน โดยจะคิดอัตราภาษีในด้านมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 45 จากเดิมร้อยละ 80 และในด้านปริมาณแอลกอฮอล์ (ดีกรี) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 55 จากเดิมร้อยละ 20 ทั้งนี้ เพราะเครื่องดื่มชนิดใดมีแอลกอฮอล์ในระดับสูงก็ควรที่จะเสียภาษีในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล เมื่อใช้อัตราภาษีใหม่ เปียร์กระป๋องจะเสียภาษีเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อกระป๋อง เปียร์ขวดเพิ่ม 2.66 บาทต่อขวด ส่วนเปียร์ราคาแพงเสียภาษีลดลง 0.99-2.05 บาทต่อขวดเพราะดีกรีต่ำ ในขณะที่สุราขาวหรือเหล้าขาวที่มีดีกรีสูงจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 0.84-3.49 บาทต่อขวด ส่วนไวน์ผลิตในประเทศราคาไม่เกิน 1,000 บาท เสียภาษีลดลงอย่างน้อย 25 บาท ไวน์นำเข้าเสียภาษีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 110 บาท สุรากลั่นหรือเหล้าสีที่ผลิตในประเทศเสียภาษีเพิ่มขึ้น 8-30 บาท เหล้าสีนำเข้าราคาลดลง 3-26 บาท

3. บุหรี่ จะเก็บภาษีทั้งในส่วนมูลค่าและปริมาณรวมกันทั้ง 2 ขา แต่ในขาปริมาณจะคิดอยู่ที่ 1.20 บาทต่อมวน จากเดิม 1.10 บาทต่อมวน ส่วนในเรื่องของมูลค่าจะแยกย่อยเป็นบุหรี่ที่มีราคา

ขายปลีกแนะนำไม่เกิน 60 บาทต่อซอง จะคิดภาษีตามมูลค่าที่ร้อยละ 20 ส่วนบุหรี่ปริมาณที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 60 บาทต่อซอง จะคิดภาษีในส่วนนี้ร้อยละ 40 และสูตรการคำนวณการจัดเก็บภาษีในด้านมูลค่าจะปรับเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมดที่ร้อยละ 40 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามราคาบุหรี่ปริมาณจะมีการปรับขึ้น โดยบุหรี่ปริมาณที่ต่ำกว่า 60 บาทต่อซอง ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น 4-15 บาทต่อซอง ขณะที่บุหรี่ปริมาณแพง หรือที่มีราคาตั้งแต่ 60 บาทขึ้นไป ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น 2-14 บาทต่อซอง

**4. รถยนต์** สำหรับภาษีรถยนต์ใหม่นั้น แม้จะไม่ได้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากนักเมื่อเทียบกับ “ภาษีสุราและบุหรี่” แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการจะมีภาระภาษีในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 เนื่องจากที่ผ่านมามีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบางรายประกาศปรับลดราคาขายรถยนต์ในบางรุ่นทำให้ราคาไม่ได้ปรับตัวสูงตามอัตราภาษี

จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าสินค้าที่ได้รับผลกระทบและอาจจะมีการปรับราคาขึ้นล้วนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่ก่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคเลยไม่ว่าจะเป็นสุรา บุหรี่ เครื่องดื่มประเภทชูกำลัง ในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวหลายคนก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด้านสุขภาพมากมายหลายโรค หลายคนป่วยเป็นโรคตับแข็งเพราะดื่มสุรา บางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเพราะสูบบุหรี่ และก็มีอีกจำนวนมากป่วยเป็นโรคเบาหวานเพราะชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงนอกจากจะเสียเงินในการซื้อหาบริโภคแล้ว ยังต้องเสียเงินในการรักษาและบางคนก็เสียชีวิตอันแสนจะหายากก่อนวัยอันควร ดังนั้นการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวของผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง

**1. ผู้ที่บริโภค** คนที่บริโภคสินค้าประเภทนี้ อยู่จะได้หันกลับมาซึ่งใจว่าจะยินดีจ่ายเงินเพิ่มอีก หรือ ยิ่งในสภาวะการครองชีพในปัจจุบันที่เงินทองหายากข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการครองชีพก็แพงขึ้น อาจจะฝากแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ในทางเศรษฐศาสตร์หากเราจะทำอะไรนั้นให้พิจารณาถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้น ต้นทุนดังกล่าวอาจจะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าตัวเงินสรุปก็คือสิ่งที่เราต้องเสียไป อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะได้อะไรหรือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าสิ่งที่เราจะเสียไปจึงรีบทำเกิดเพราะถือว่าได้กำไร แต่หากผลตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้นนั้นต่ำกว่าสิ่งที่เสียไปให้หยุดการกระทำเช่นนั้นเสียเพราะได้ไม่คุ้มเสีย เราลองมาพิจารณาถึงต้นทุนจากการบริโภคสิ่งเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้าง สิ่งที่เห็นๆ ก็คือ เงินที่จะต้องจ่ายไป ส่วนสิ่งที่ไม่เห็นและเกิดขึ้นหลังจากเราบริโภคสิ่งเหล่านี้ก็คือ ร่างกายที่ทรุดโทรมลงจนภูมิคุ้มกันต่ำลงไม่ไหวก็เกิดโรคร้ายไข้เจ็บที่ไม่มียาจะรักษาให้หายได้ และก่อนที่จะถึงจุดนี้หลายคนก็สูญเสียเงินระหว่างทางมากมายเช่น ดื่มเหล้าเมาแล้วขับรถไปชนคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องชดใช้เงินแก่คู่กรณี ในจำนวนไม่น้อย ซึ่งก็มีข่าวให้เห็นเป็นประจำ และเมื่อมาพิจารณาถึงผลได้ที่เกิดจากการบริโภคของเหล่านี้ก็อาจจะมีผลดีที่ได้บริโภคส่วนประเด็นอื่นไม่มีเลย ที่หลายคนยกมาก็เป็นข้ออ้างที่จะไม่ยอมหยุดพฤติกรรมดังกล่าว เช่น ดื่มเหล้าเพื่อคลายเครียด หรือสูบบุหรี่เพื่อให้สมองปลอดโปร่งทำงานเร็วขึ้น ซึ่งมีรายงานการศึกษาทางแพทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ดังนั้นคนกลุ่มนี้ควรหันมายอมรับแล้วใช้สติไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากท่านหยุดผลที่เกิดขึ้นคือ ท่านไม่เสียเงินและหากท่านนำเงินดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารท่านจะมีเงินก้อนโตเอาไว้อใช้ในยามเกษียณจากการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ท่านเคยดื่มสุราและสูบบุหรี่ทุกวัน โดยมีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน หากหยุดและนำเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี สิบปีท่านจะมีเงินประมาณ 150,000 บาท(ต้นเงิน 120,000 บาท ดอกเบี้ย 30,000 บาท) จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยได้ทำโครงการ“**ออมเพื่อสุขภาพ**”โดยได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) พบว่าบางคนใช้จ่ายในการดื่มสุราและสูบบุหรี่วันละเกือบ 300 บาท ทำมาเกือบยี่สิบปี ลองคิดว่าคนนั้นเขาสูญเสียเงินออมไปเท่าไร ไม่นับเงินค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเมาสุราแล้วอาละวาดทำลายข้าวของภายในบ้านอีก หลายคนถูกรยหายร้างเพราะทนไม่ไหวทำให้ลูกต้องกำพร้าพ่อทั้ง ๆ ที่พ่อยังมีชีวิตอยู่

**2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง** คนกลุ่มนี้เป็นคนที่อาจจะใกล้ชิดและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบต่อการบริโภคของท่านเช่น บุตรภรรยาอาจจะได้สามีคนเดิมที่เลิกดื่มสุราทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น หรือเพื่อนร่วมถนนหากมีอัตราการดื่มสุราลดลงอุบัติเหตุที่ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอาจจะลดลง หรือแม้แต่รัฐบาลเองก็ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับคนกลุ่มนี้ทั้งจากอุบัติเหตุจากการดื่มสุราหรือโรคภัยที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมาก ๆ เพราะในปัจจุบันมีการให้สิทธิ์รักษาฟรีกับประชาชนคนไทยทุกคน หากเป็นเช่นนี้ได้ รัฐบาลจะได้นำเอางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาส่วนอื่นเช่นการศึกษา หรือระบบสาธารณสุขไปได้อีกมากขึ้น

## บทสรุป

ในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้ จำต้องมีปัจจัยมาเกื้อกูลเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวว่า สิ่งของที่นำมาเกื้อกูลชีวิตนั้นมี 2 อย่างคือ สินค้าและบริการ และเพื่อให้ชีวิตของคนเรามีคุณภาพจึงมีการแบ่งประเภทสินค้าและบริการออกเป็นอีก 2 อย่างคือ สินค้าที่มีความจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย แต่เนื่องจากโลกมีการพัฒนาทางวัตถุมากมีสินค้าและบริการออกมาตอบสนองคนมากขึ้น กอปรกับผู้ประกอบการบางคนมีความเห็นแก่ตัวผลิตสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อชีวิตของคน ได้อาศัยช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนทำให้หลายคนหลงเชื่อและเป็นเหยื่อของสินค้าชนิดนั้น บางรายถึงกับเรียกว่า “เสพติด” เลยทีเดียว แม้รัฐบาลในฐานะเป็นผู้ดูแลสารทุกข์สุกดิบของประชาชนอะไรไม่ได้มาก สิ่งที่รัฐได้พยายามไม่ให้นักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นมิตรกับสุขภาพของคนก็คือการเพิ่ม “ภาษี” ในสินค้าและบริการเหล่านี้เพื่อให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นทำให้คนกลุ่มหนึ่งไม่มีความสามารถในการซื้อและอาจจะลด ละ เลิกการบริโภคไปโดยปริยาย แต่นั่นก็เป็นแค่ความคาดหวังเพราะที่ผ่านมามีการขึ้นภาษีในลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่กลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นไม่ในทางตรงกันข้ามกลับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ดังนั้นการใช้มาตรการภาษีอย่างเดียวไม่เพียงพออย่างแน่นอน รัฐต้องกลับไปทบทวนว่าควรมีมาตรการอะไรที่ดีกว่าการขึ้นภาษี



## เอกสารอ้างอิง

กรมสรรพกร. (2559). ความรู้เรื่องภาษี. [ออนไลน์] แหล่งที่มา:

<http://www.rd.go.th/publish/286.0.html> (16 กันยายน 2560)

กรมสรรพสามิต. (2560). พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<https://www.excise.go.th/home/index.htm> (16 กันยายน 2560)

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. (2560). เปิดอัตราภาษีบาป เหล้า-เบียร์-บุหรี่ ขึ้นก็บาทเช็กเลย. [ออนไลน์]

แหล่งที่มา: <https://www.thairath.co.th/content/1071982> (16 กันยายน 2560)